

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชน ให้เข้มแข็งสามารถ พึ่งพาตนเองได้	ร้อยละของจำนวน ประชากรที่ได้รับการ อบฝึกอบรมการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ 5 ต่อปี	ส่งเสริมความเข้มแข็งของ กลุ่มอาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ประชาชนได้รับ บริการสาธารณสุขปึก สาธารณสุขการที่ได้ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	จำนวนถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก/ ถนนลาดยาง ที่ได้รับ การก่อสร้างหรือ ปรับปรุง	ร้อยละ 10 ต่อปี	1. ส่งเสริมให้มีการจัดบริการ สาธารณสุขที่ครอบคลุม 2. ก่อสร้าง ปรับปรุงและ บำรุงถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านแหล่งน้ำ	มีแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค และ เพื่อการเกษตรอย่าง พอเพียง	จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำใช้อย่างพอเพียง	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใน พื้นที่	1. ขยายเขตประปาภูมิภาค 2. ก่อสร้างระบบประปาและ ขยายเขตระบบประปา 3. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร	พัฒนาการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้วย ความเป็นธรรม โปร่งใส และการมี ส่วนร่วมประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของบุคลากร ของหน่วยงานที่ได้ พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อบริการประชาชน	ร้อยละ 60 ของ บุคลากรใน สังกัด อบต.	1. พัฒนาระบบงานการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรและการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 2. พัฒนาระบบบริหาร ราชการเพื่อการบริหาร ประชาชน 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา 4. ส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การจัดระเบียบ สังคมและการรักษาความ สงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข	ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1. ร้อยละของ ประชาชนภายใน ตำบลมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง	ร้อยละ 5 ต่อปี	ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุข และสุขอนามัยประชาชน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
		2. ร้อยละของประชาชนภายในตำบลรู้จักการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี	ร้อยละ 5 ต่อปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้และฟื้นฟู อนุรักษ์งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. ร้อยละของ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2. ร้อยละของผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาด้าน การศึกษา	ร้อยละ 80 ร้อยละ 5 ต่อปี	1. ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาความรู้และการศึกษา แก่ประชาชน 2. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ชุมชนมี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ สมดุลและยั่งยืน	1. ร้อยละของ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุ์พืช 2. ร้อยละของ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ ส่งเสริมจัดการ สิ่งแวดล้อมและขยะ มูลฝอยในครัวเรือน	ร้อยละ 2 ต่อปี ร้อยละ 2 ต่อปี	1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์กรรมพืช 2. การสร้างจิตสำนึกและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม